

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
สรุปคำเทศนาของ อาจารย์สุจิตรา อุประคำ
(อนุศาสน์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย)
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2551 เวลา 14.30-15.00 น.
วันประชุมครู ณ ห้องประชุม อาคารนิลสันเฮส์

หัวข้อ : พระเจ้าทรงรักเรา

พระวจนะ : 1 ยอห์น 4 : 11 “ ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก โดยข้อนี้ความรักของพระเจ้ก็เป็นที่ยิ่งใหญ่แก่เราทั้งหลาย คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลก เพื่อเราทั้งหลายจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตร ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้มีใช้ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้ พระบุตรของพระองค์มาทรงเป็นผู้ปล้ำพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรา ท่านที่รักทั้งหลาย ถ้าพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายเช่นนั้นเราก็ควรที่จะรักซึ่งกันและกันด้วย”

เนื้อหา : ท่านอัครทูต ชื่อ ยอห์น ได้เขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้เรารู้ว่า พระเจ้าทรงรักทุกคน และอยากให้เราทราบว่าพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างสรรพสัตว์สรรพสิ่ง ซึ่งมีปรากฏในพระปฐมกาล

- สร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระเจ้า และให้มีอำนาจที่จะครอบครองดูแลธรรมชาติที่พระองค์ทรงสร้าง ชีวิตที่พระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมา นั้น เราต้องเป็นผู้ที่ทำให้พระเจ้าได้รับเกียรตินั้น
 - พระเจ้าเป็นผู้ให้เรา มีสิทธิเลือกและรับพระองค์ ในพระธรรมโรม 8: 28 ...เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ ...**เพราะฉะนั้นพระคุณและความรักของพระเจ้าจึงเต็มเปี่ยมในชีวิตของเราทุกคน **
 - พระเจ้าทรงช่วยให้เรารอดพ้นจากความบาปโดยส่งพระเยซูคริสต์ลงมาตายแทนและไถ่บาปแทนเราทุกคน ช่วยให้เราอยู่ในโลกนี้ด้วยสันติสุข ใน 1 ยอห์น 1:9 ...ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น...
 - พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเราทั้งหลาย คนที่รัก เชื่อและวางใจในพระเจ้า จะอยู่ในโลกนี้ด้วยความสุข และเมื่อเขาจากโลกนี้ไป พระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ด้วย เราก็ยังคงมีความสุขอยู่ เมื่อรู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย
- **เมื่อพระเจ้าเป็นผู้สร้างเรา ให้สิทธิแก่เรา คอยแก้ไขปัญหาให้ และประทานชีวิตให้กับเราทั้งหลาย เราต้องเรียนรู้ที่รักผู้อื่นด้วย****

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร
สรุปคำเทศนาโดย รุ่งนภา นิตยภูมิ (ครูงานศาสนกิจ)